



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๗๘ - ๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ พร้อมทั้งโครงร่างผลงาน และแนวคิดในการพัฒนางาน ของข้าราชการจำนวน ๗ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และให้ข้าราชการดังกล่าวส่งผลงานให้พิจารณา ประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน ๔ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด) โดยการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ ผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงร่างผลงานของผู้ขอรับ การประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นางสาวอังคณา ฤทธิ์วิเศษ</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อุดรธานี</p> <p>๓๔๑๑</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อุดรธานี</p> <p>๓๔๑๑</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอนาเยือง จังหวัดอุดรธานี ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ</p>
๒	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นางสิริพร กองทรง</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจิตร</p> <p>๒๐๕๐</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจิตร</p> <p>๒๐๕๐</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล อำเภอ บางมูลนาก อำเภอตะพานหิน (ด้านการบริการ สาธารณะ)</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด พิจิตร</p>
๓	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายบงกช สุขแสงรัตน์</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมา</p> <p>๑๓๗๔</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมา</p> <p>๑๓๗๔</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟ เผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ ทำให้เกิดเหตุ รำคาญ</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>
๔	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นางบัวภา เอี้ยงชะอุ่ม</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสาคร</p> <p>๒๙๔๔</p> <p>นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สมุทรสาคร</p> <p>๒๙๔๔</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</p> <p>เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เป็นเทศบาลเมืองคลอง มะเดื่อ ตลอดจนดำเนินการสรรหาสมาชิกสภา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อเป็นการชั่วคราว</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</p> <p>เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>

นิตยา

นิตยา

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายพัสสรณ์ คุโนดมชวินกุล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย</p> <p>๑๐๑๕ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย</p> <p>๑๐๑๕</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง พิจารณาข้อหาหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ให้มี หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และพิจารณาประเด็นข้อหาหรือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีข้อหาหรือเกี่ยวกับ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น</p>
๖	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายพัฒนพงศ์ ประจิดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒๖๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>๒๖๒</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
๗	<p>ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด</p> <p>ตำแหน่งเลขที่</p>	<p>นายธณาวุช เหล่าเจริญพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น</p> <p>๑๓๐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น</p> <p>๑๓๐</p>	<p>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง โครงการประชุมหารือข้อราชการ สด. ประจำสัปดาห์ (DLA Morning Brief)</p> <p>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตาม หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>

สมัคร

Unnis